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Ólöf Kristín Daníelsdóttir

Frá: Kristín Sigurjónsdóttir <trolli@trolli.is>
Sent: sunnudagur, 7. maí 2023 18:51
Til: Sigríður Ingvarsdóttir; Fjallabyggð
Efni: Útsendingar bæjarstjórnar Fjallabyggðar

Flokkar: Vistað í OneCRM; 2010076
One: -1

Heil og sæl. 
Í desember 2020 kom eftirfarandi frétt á Trölla. 
 
"Á 672. fundi bæjarstjórnar þann 23. október 2020 lagði Forseti bæjarstjórnar til og 
bæjarráð samþykkti að farið verði í upptökur á bæjarstjórnarfundum og þeim streymt í 
beinni útsendingu fyrir íbúa til að auka gagnsæi og aðgengi að upplýsingum um 
sveitarfélagið. 
Bæjarráð fól bæjarstjóra að vinna tillögu að útfærslu og leggja fyrir bæjarráð. Lagt var 
fram minnisblað markaðs- og menningarfulltrúa, dags. 30.11.2020 þar sem fram kemur 
að kostnaður við upptökur af bæjarstjórnarfundum er áætlaður kr. 780.000 vegna 
tækjakaupa og tæknimála.Bæjarráð samþykkir kostnað vegna tækja- og tæknimála að 
upphæð kr. 780.000 og vísar í viðauka nr. 33/2020 við fjárhagsáætlun 2020. Fundir verða 
sendir út í streymi, hljóð og mynd, ásamt því að þeir verða aðgengilegir fljótlega að 

afloknum fundi." 
 
þar sem ekkert hefur frést af þessu máli æski ég þess að það 
verði tekið upp á næsta bæjarráðsfundi. Að því loknu fái 
Trölli.is svör við því hvar málið er statt og hvenær megi vænta 
þess að útsendingar hefjist í máli og mynd? 

https://trolli.is/780-000-i-beinar-utsendingar-baejarstjornar/ 
 
 
Bestu kveðjur, 
Kristín Magnea Sigurjónsdóttir 
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Til að gæta persónuv erndar þinnar kom Microsoft Office í veg fyrir að þessi mynd yrði sótt sjálfv irkt  
af Internetinu.

   Trölli.is  -  FM Trölli 
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